



# ด่วนที่สุด โทรรสารในราชการจังหวัดระยอง

ที่ รย ๐๐๑๗.๑ (COVID-19)/ว ๑๕๕

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ถึง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ทุกหน่วยงาน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีนครระยอง นายกเทศมนตรีเมืองมาตาพุด และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง

ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีโรรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๗/ว๑๖๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งว่า ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รายละเอียดปรากฏตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กำหนด จึงให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองการเดินทางออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๕ จังหวัด โดยให้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหรือจุดสกัดรับทราบแนวปฏิบัติว่า “เอกสารรับรองความจำเป็น” สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหรือจุดสกัดได้ทั้งเข้าและออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลัก และเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรอง ให้ประสานสอดคล้องกันทั้งขาเข้าและขาออก โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจหรือจุดสกัดให้เพียงพอ ดังนี้

๒.๑ จุดตรวจหรือจุดสกัดในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลัก ให้บูรณาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

๒.๒ จุดตรวจหรือจุดสกัดในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรอง ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครในพื้นที่

ทั้งนี้ ให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ [www.rayong.go.th](http://www.rayong.go.th) หัวข้อ “ดาวน์โหลดเอกสาร” “กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม”

(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ผู้กำกับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง